
BORGARRÁÐ 7. maí 2020: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
úthlutun lóða við Stekkjarbakka Þ73 - R19010136

Er borginni stætt á að úthluta lóð eða lóðum við Stekkjarbakka Þ73 án þess að það sé auglýst 
og fleiri aðilum sé gefin kostur á að bjóða í? Óskað er eftir áliti borgarlögmanns.


